

HƯỚNG DẪN

**tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019**

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 89 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tiếp tục khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, làm nên những thành tựu vĩ đại.

Tạo sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh trong năm 2018; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy nội lực, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

2. Yêu cầu

Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với tuyên truyền thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch.

Gắn hoạt động tuyên truyền với những việc làm thiết thực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là với các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội... đảm bảo đúng phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết”. Tăng cường công tác quản lý đối với việc tổ chức các lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (thực hiện theo Hướng dẫn số 68-HD/BTGTU, ngày 20/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên). Trong đó, quan tâm một số nội dung sau:

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 89 năm qua; những thành tựu nổi bật đã đạt được của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từ khi ra đời đến nay... Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Những thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2018 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và an sinh xã hội; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh Thái Nguyên...

- Tuyên truyền biểu dương gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; những kinh nghiệm quý của tập thể, cá nhân xuất sắc trên các lĩnh vực; tuyên truyền cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước được phát động trong năm 2019.

- Việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về hoạt động đón Tết, vui Xuân, lễ hội... Thông tin, phản ánh không khí đón mừng Xuân mới, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh và cả nước; tuyên truyền, vận động nhân dân đón Tết an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, vui tươi, lành mạnh; chú trọng phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Kiên quyết đấu tranh,

ngăn chặn và xử lý nghiêm những tệ nạn xã hội như cờ bạc, mê tín, dị đoan... Biểu dương tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của các ban, ngành, lực lượng vũ trang, nhất là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và quê hương Thái Nguyên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2019, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn; các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ATK và các đối tượng bảo trợ xã hội... Trong đó, đặc biệt quan tâm tuyên truyền đậm nét về chủ trương, kế hoạch tổ chức thực hiện và các hoạt động hưởng ứng **“Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019”** trên địa bàn tỉnh, được tổ chức từ ngày 16/01 đến 22/01/2019 (tức từ ngày 11/12 đến 17/12 năm Mậu Tuất).

2. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài và trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; thông tin nội bộ, các ấn phẩm phục vụ tuyên truyền, sinh hoạt nội bộ...); thông qua tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các buổi báo cáo chuyên đề, nói chuyện thời sự...; tổ chức tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề hoặc kết hợp tuyên truyền trong các hội nghị, giao ban, sinh hoạt chính trị dưới cờ... của các cơ quan, đơn vị.

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí và tuyên truyền trực quan bằng việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, khẩu hiệu, cờ phướn tại các trục đường chính và các điểm tập trung đông dân cư...

3. Tăng cường tuyên truyền đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động, phản tử cơ hội chính trị nhằm chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân gây rối an ninh trật tự xã hội; chủ động nắm bắt, phản bác kịp thời các thông tin sai lệch, dễ gây hiểu nhầm, tạo dư luận không tốt trong nhân dân...

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)!

2. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

3. Đón tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm!

4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

5. Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí thi đua, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chỉ đạo, quản lý tổ chức các hoạt động lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ; đồng thời đảm bảo theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục, loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, lễ hội diễn ra trên địa bàn, xử lý nghiêm hành vi truyền bá các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, các hình thức cờ bạc, mê tín, dị đoan, tệ nạn xã hội trước, trong và sau Tết; nắm diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để kịp thời định hướng dư luận và xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh. Theo dõi, kiểm tra thông tin báo chí phản ánh; chủ động phối hợp cung cấp thông tin chính thống để phản bác và phản hồi đến cơ quan báo chí theo quy định.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền về Đảng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên; tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân; vận động đoàn

viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động lễ hội..., đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc, các cơ quan treo cờ, trang trí trụ sở, thay thế, bổ sung các panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu đã cũ, hết hiệu lực... Phối hợp với các cấp, các ngành và địa phương, các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời những hành vi tiêu cực, phản văn hoá, hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình, “thương mại hoá” hoạt động lễ hội.

4. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân; kiểm tra, quản lý công tác xuất bản sách, ấn phẩm tuyên truyền về Đảng, Bác Hồ; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân biên soạn, phát hành, truyền bá các ấn phẩm có nội dung sai lệch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng và Nhà nước, trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc...

5. Hội Nhà báo, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tiếp tục quán triệt các hội viên, nhà báo thực hiện nghiêm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, văn học, nghệ thuật. Tổ chức nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, văn nghệ sĩ; quan tâm, động viên các hội viên, văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có chất lượng về chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng, tinh thần của xã hội; không ngừng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên lĩnh vực báo chí, văn học, nghệ thuật... Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội báo Xuân Kỷ Hợi 2019.

6. Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính định hướng, giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; tăng cường thời lượng phát

sống, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, gương điển hình trong phong trào thi đua của tỉnh và các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách...; tăng cường công tác kiểm duyệt nội dung, tránh để xảy ra thông tin sai lệch, thiếu tính định hướng, không phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc. Tích cực tuyên truyền đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, thông tin sai trái của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để cập nhật, đăng tải thông tin chính thống, góp phần tuyên truyền định hướng dư luận xã hội khi có vụ việc phức tạp; đồng thời tham mưu, đề xuất các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh...

Đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp./

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp tỉnh,
- Sở VH, TT&DL; Sở TT&TT,
- Văn phòng các cơ quan: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh,
- Hội Nhà báo,
- Các cơ quan báo chí của tỉnh,
- Trung tâm thông tin tỉnh,
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

**K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



Hoàng Anh Trung